

ข้อมูลทั่วไปประเทศ United Kingdom

ประวัติศาสตร์ คำว่าสหราชอาณาจักร หรือ United Kingdom มีชื่อเต็มว่า United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland หรือชื่อย่อว่า UK หมายถึงเกาะใหญ่ (Great Britain) และแคว้นไอร์แลนด์เหนือ (Northern Ireland) โดย Great Britain หมายถึงเกาะใหญ่ซึ่งรวมอาณาเขตของประเทศอังกฤษ และประเทศเวลส์และประเทศสกอตแลนด์ ดังนั้นคำว่าสหราชอาณาจักร จึงหมายถึงประเทศที่รวมอาณาเขตของ 3 ประเทศและ 1 มณฑลเข้าไว้ด้วยกัน คือ ประเทศอังกฤษ (England) ประเทศสกอตแลนด์ (Scotland) ประเทศเวลส์ (Wales) และแคว้นไอร์แลนด์เหนือ

กล่าวได้ว่า สหราชอาณาจักร เป็นศูนย์กลางของกลุ่มชน ที่มีความหลากหลายทั้งในเรื่องเชื้อชาติภาษา วัฒนธรรม และเป็นประเทศที่ให้การต้อนรับนักศึกษา จากนานาชาติด้วยความอบอุ่น และด้วยความจริงใจที่ว่า สหราชอาณาจักรนั้นให้การต้อนรับชาวต่างชาติ และผู้อพยพลี้ภัยจากประเทศต่างๆทั่วโลก จึงทำให้มีกลุ่มชนเชื้อชาติต่างๆ ผสมปะปนกันอยู่มากมาย และกระจายกันอยู่ตามเมืองใหญ่ๆ นอกจากนี้ยังมีผู้นับถือศาสนาต่างๆปะปนกัน พร้อมสถานที่สำคัญทางศาสนาตั้งอยู่ทั่วไป เช่น มัสยิด โบสถ์ซิกข์ โบสถ์ยิว วัดพุทธ วัดฮินดู และโบสถ์คริสต์ ทั้งนี้ภายในอาณาจักรโรมันแคโรลิก นอนคอนฟอร์มิสต์ และออโรด็อกซ์ รวมถึงมีการใช้ภาษาต่างๆมากมายหลายภาษา



สภาพภูมิอากาศ

สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปของสหราชอาณาจักร จัดอยู่ในประเทศค่อนข้างหนาวและมีความชื้นสูง เนื่องจากมีสภาพภูมิประเทศเป็นเกาะ มีกระแสน้ำอุ่นและน้ำเย็นไหลผ่าน โดยทางตอนเหนือจะหนาวมากกว่าทางตอนใต้ และจะมีฝนตกทางภาคตะวันตกมากกว่าตะวันออก อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุดในช่วงฤดูหนาวคือ 2-4 องศาเซลเซียส และสูงสุดในช่วงฤดูร้อนคือ 18-22 องศาเซลเซียส อย่างไรก็ตาม โดยรวมแล้วสหราชอาณาจักรเป็นประเทศที่มีความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศค่อนข้างสูง โดยในบางวันอาจมีสภาพอากาศให้ได้พบเห็นเกือบทุกรูปแบบก็ได้

กล่าวโดยรวมได้ว่าประเทศสหราชอาณาจักรมีทั้งหมด 4 ฤดูกาล ได้แก่

มี.ค.-พ.ค.	:	ฤดูใบไม้ผลิ
มิ.ย.-ส.ค.	:	ฤดูร้อน
ก.ย.-พ.ย.	:	ฤดูใบไม้ร่วง
ธ.ค.-ก.พ.	:	ฤดูหนาว

เมืองหลวง

ประเทศอังกฤษ	:	London
ประเทศสกอตแลนด์	:	Edinburgh
ประเทศเวลส์	:	Cardiff
แคว้นไอร์แลนด์เหนือ	:	Belfast

รูปแบบการปกครอง

แบบระบบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ระบบสภาเป็นระบบ 2 สภา คือ The House of Commons และ The House of Lords

ประชากร

สหราชอาณาจักร มีประชากรรวมทั้งสิ้นประมาณ 60.7 ล้านคน(กรกฎาคม 2007) การกระจายเชื้อชาติของประชากรเป็นคน English มากที่สุด รองลงมาคือ Scottish Irish Welsh และอื่นๆตามลำดับ

ด้านการท่องเที่ยว

นอกจากโอกาสที่จะได้รับการศึกษาที่ยอดเยี่ยมระดับโลกแล้ว นักศึกษายังมีโอกาสในการสร้างเสริมประสบการณ์จากวัฒนธรรมที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวา เมืองขนาดใหญ่ในสหราชอาณาจักรล้วนแล้วแต่มีประวัติและวัฒนธรรมที่หลากหลายเป็นมรดกของชาติ และเกือบทุกเมืองจะมี

สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจอย่างน้อยที่สุด 1 แห่งเสมอ และด้วยระบบคมนาคมที่ดีเยี่ยมนักศึกษาจึงสามารถเดินทางไปสถานที่ต่างๆได้อย่างสะดวกและไม่แพง สหราชอาณาจักรมีพิพิธภัณฑ์และห้องแสดงงานมากกว่า 2000 แห่งกระจายอยู่ทั่วประเทศ(ส่วนใหญ่จะให้เข้าชมฟรี) นอกจากนี้ยังมี Edinburge Festival ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี นับว่าเป็นเทศกาลงานศิลป์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เพราะประกอบไปด้วยกิจกรรมหลากหลายในงานเดียว เช่น ละคร เดินรำ ภาพยนตร์ นิทรรศการหนังสือ และศิลปะแขนงต่างๆ

นอกจากนี้นักศึกษาในมหาวิทยาลัยทุกแห่งจะมีสิทธิในคลับหรือชมรมต่างๆ ได้ทำกิจกรรมและเล่นกีฬาตามความสนใจ ในช่วงเปิดเทอมฤดูใบไม้ร่วงอีกด้วย

สกุลเงินตรา

หน่วยเงินตราของสหราชอาณาจักรคือ ปอนด์สเตอร์ลิง โดย £1 = 100 p สหราชอาณาจักรไม่มีข้อกำหนดในการนำเงินเข้าประเทศ นักศึกษาสามารถนำเงินเข้าประเทศได้ตามต้องการ อย่างไรก็ตามไม่ควรพกเงินสดติดตัวจำนวนมาก นักศึกษาสามารถใช้ Traveller Cheque หรือเช็ค Bank Draft ติดตัวเมื่อเดินทางเข้าสหราชอาณาจักรได้

ค่าครองชีพในสหราชอาณาจักร

ต่อไปนี้เป็นรายการค่าใช้จ่ายพอสังเขป สำหรับการครองชีพในสหราชอาณาจักร:

- ค่ารถประจำทางเที่ยวเดียว (ในท้องถิ่น) £ 2.00
- ค่าส่งจดหมายภายในประเทศแคนาดา ขึ้นกับประเภทการจัดส่งและน้ำหนัก
- ค่าส่งจดหมายระหว่างประเทศ (ในกลุ่มยุโรป) 50p/48p
- ค่าส่งจดหมายระหว่างประเทศ (นอกกลุ่มยุโรป) 56p/48p

ภาษี

นักศึกษาต่างชาติและผู้ติดตามในสหราชอาณาจักรจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดทางด้านภาษีอากร และภาษีรายได้ของสหราชอาณาจักรโดยอัตโนมัติ รวมถึงภาษีรายได้ประจำปี หรือการถูกหักภาษีจากดอกเบี๋ยธนาคาร สำหรับ VAT บริการและสินค้าในสหราชอาณาจักรส่วนใหญ่จะเป็นมูลค่าที่รวม VAT 17.5% ไว้แล้ว แต่สำหรับนักท่องเที่ยวที่ใช้จ่ายเกิน £100 สามารถทำเรื่องขอ VAT คืนได้ที่สนามบิน

ธนาคารและการแลกเปลี่ยนเงินตรา

ในการขอเปิดบัญชีธนาคาร นักศึกษาต้องกรอกแบบฟอร์มและยื่นเอกสารอื่นๆประกอบ อาทิเช่นหนังสือเดินทาง จดหมายรับรองเข้าศึกษาจากสถาบัน เอกสารแสดงที่อยู่ ในสหราชอาณาจักร ฯลฯ อย่างไรก็ตามธนาคารบางแห่งอาจขอเอกสารทางการเงินในประเทศไทยของผู้สนับสนุนด้านการเงินของนักศึกษาด้วย ส่วนใหญ่แล้ว ธนาคารจะเปิดทำการเวลา 9.30น.-16.30น. ในวันจันทร์-ศุกร์ และบางสาขาอาจเปิดทำการในช่วงเช้าของวันเสาร์ด้วยธนาคารและเครื่องบริการเงินฝากถอนเงินอัตโนมัติ(ATM)ในฐานะของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรแบบเต็มเวลาเป็นระยะเวลาหนึ่ง สามารถขอเปิดบัญชีนักศึกษาได้ (Student Bank Account) ซึ่งส่วนใหญ่จะไม่คิดดอกเบี้ยยกเว้นเงินเกินบัญชี และอาจมีข้อเสนออื่นๆที่น่าสนใจ นอกจากนี้ยังมีบริการด้านธนาคารอื่นๆอีกมากมาย อาทิ การใช้สมุดเช็ค บัตรเงินสด บัตรเดบิตการ์ด

ที่พักอาศัย

รูปแบบของที่พักสำหรับนักศึกษาต่างชาติ จะมีความหลากหลายขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละบุคคล แต่สำหรับที่พักชั่วคราวในช่วงแรก ควรให้สถาบันการศึกษาเป็นผู้จัดหาที่พักให้เนื่องจากที่พักส่วนใหญ่จะอยู่ใกล้สถานศึกษา ทำให้ได้มีโอกาสรู้จักเพื่อนที่เรียนในสถาบันเดียวกัน ส่วนใหญ่จะใช้เวลาในการเดินทางน้อย จึงมีเวลาทำความคุ้นเคยกับท้องถิ่นใหม่ๆ และจะได้พักอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยโดยทั่วไปแล้วที่พักที่ทางสถาบันจัดหาให้จะมีราคาไม่แพง โดยปกติค่าเช่าที่พัก หรือพาร์ตเมนต์ของมหาวิทยาลัยแบบไม่รวมอาหารเช้า ในช่วงประมาณเดือนละ £180-£360 แต่ถ้ารวมอาหารเช้า จะอยู่ในช่วงประมาณเดือนละ £360-£600 ส่วนห้องแบ่งเช่าในบ้านจะอยู่ในช่วงเดือนละ £200-£380 ในขณะที่นักศึกษาซึ่งพักอาศัยกับครอบครัว(รวมอาหารเช้าแล้ว) จะเสียค่าใช้จ่ายในช่วงเดือนละ £450-£550 ราคาแฟลต 1 ห้องนอนใจกลางเมืองลอนดอนมีตั้งแต่ £800-£1000 ต่อเดือน อย่างไรก็ตามนักศึกษาสามารถหาที่พักถาวรได้ในภายหลัง โดยสามารถขอความช่วยเหลือจากสถาบันการศึกษา หรือหาด้วยตัวเอง รูปแบบของที่พักก็มีทั้งของเอกชน และหอพักของสถาบันการศึกษา ซึ่งโดยทั่วไปแล้วสถาบันการศึกษาหลายแห่งจะรับประกันที่พักสำหรับนักศึกษาในปีแรก

สำหรับหอพักนักศึกษา จะมีทั้งแบบห้องนอนส่วนตัวและแบบที่ติดอยู่ร่วมกับนักศึกษาอีกคน ส่วนห้องน้ำมักเป็นห้องน้ำรวม แต่สถาบันหลายแห่งก็มีห้องนอนที่มีห้องน้ำในตัว สำหรับนักศึกษาปริญญาโท หรือนักศึกษาผู้ใหญ่ หอพักบางแห่งอาจมีอาหารเช้าและเย็นจัดไว้ให้ด้วย แต่บาง

แห่งนักศึกษาจะสามารถทำอาหารเองได้โดยใช้ครัวร่วมกับนักศึกษาคนอื่น นอกจากนี้ยังมีสถาบันการศึกษาบางแห่ง ที่มีบ้านสำหรับนักศึกษา
กลุ่มเล็กๆ หรือแฟลตสำหรับนักศึกษาที่มีครอบครัวแล้ว

